

ข่าวประจำวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

เร่งตรวจสอบ ‘ขบวนการรถเร่’ ขายปัจจัยการผลิต ปกป้องเกษตรกรจากผู้ไม่หวังดี

นายสุวิทย์ กัลลอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรมีความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรค่อนข้างสูง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกทำให้มีพ่อค้าฉวยโอกาสนำรถเร่ออกตระเวนขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไปตามหมู่บ้านต่างๆ โดยมีการติดต่อผ่านตัวแทนในหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือขายให้เกษตรกรโดยตรง ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้านเพื่อโฆษณาขายปัจจัยการผลิตที่กล่าวอ้างว่าเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ หากมีเกษตรกรสนใจสินค้าก็จะจกรายชื่อไว้ บางครั้งมีการเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้าจำนวนหนึ่งแล้วค่อยนัดส่งสินค้าที่หลังทั้งยังมีโปรโมชั่นลดราคาให้สินเชื่อแล้วให้เกษตรกรผ่อนจ่ายภายหลัง พร้อมมีของแจกของแถม เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด เครื่องเล่นซีดี และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อดึงดูดใจลูกค้าซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย ขายโดยไม่มีใบอนุญาต หรือขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจะเชิงเทรา ติดตามตรวจสอบขบวนการรถเร่ขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรภายในจังหวัด รวมทั้งเข้มงวดในการตรวจสอบร้านค้าสหกรณ์ที่เป็นจุดกระจายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ พร้อมขอความร่วมมือผู้นำชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันตรวจสอบและแจ้งเบาะแสเมื่อพบผู้กระทำผิดกฎหมายมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจะเชิงเทรา เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า ได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรมภายใต้ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร”

“ขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อและต้องระมัดระวังในการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากพ่อค้าเร่ โดยต้องคิดให้ถ่วงถี่ก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะอาจได้รับปุ๋ย สารเคมี หรือเมล็ดพันธุ์ที่ด้อยคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อนำไปใช้อาจไม่ได้ผลหรือไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ควรซื้อจากร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ Q shop หรือร้านที่มีเครื่องหมาย ร้านปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ แสดงอยู่ที่หน้าร้านเท่านั้น” นายสุวิทย์ กล่าวย้ำ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

โล่งอกโล่งใจ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศว่าขณะนี้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งอย่างชัดเจน เนื่องจาก “เอลนีโญ” ที่เป็นตัวการทำให้เกิดวิกฤติภัยแล้งรุนแรงติดต่อกัน 2 ปี ได้ย้ายสู่ภาวะฝนประเทศไทยชั่วคราว ที่นี้จะถึงคิว “ลานีญา” ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกชุกกลับเข้ามาแทน ซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนกลับมาใกล้เคียงกับสภาพปกติซะที

“แม่ลูกจันทร์” ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดีถึงแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกเติมน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นก็จริง แต่สภาพน้ำในเขื่อนหลัก 33 แห่ง ยังน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพล ยังมีน้ำกระจุกกระจิมแค่ 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุเขื่อนเท่านั้นเอง

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ผลจากวิกฤติภัยแล้งรุนแรง 2 ปีติดกัน ทำให้น้ำสำรองจากเขื่อนใหญ่ 4 เขื่อนหมดเกลี้ยงจนถึงก้นกะละมัง ยังมีความจำเป็นต้องสะสมน้ำต้นทุนที่เหลืออยู่ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ให้เพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ กรมชลประทานตั้งเป้าว่า ปีนี้ต้องเก็บน้ำต้นทุนให้ได้ 7,000 ล้าน ลบ.เมตร จึงจะอยู่ในระดับปลอดภัย เพื่อให้มีน้ำสำรองใช้ถึงสิ้นฤดูแล้งปีหน้าอีก 4,000 ล้าน ลบ.เมตร หรือมากกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ในช่วงภัยแล้งปีนี้เท่าตัว

พล.อ.ฉัตรชัย ประกาศว่า กระทรวงเกษตรฯยังต้องควบคุมการระบายน้ำออกจากเขื่อนไว้เท่าเดิมคือไม่เกิน 18 ล้าน ลบ.เมตรต่อวัน ฉะนั้น รัฐบาลจึงต้องจำกัดพื้นที่ปลูกข้าวไม่ให้มากเกินไป เพื่อลดพื้นที่ทำนาทั่วประเทศจากเดิม 68 ล้านไร่ ให้เหลือไม่เกิน 55 ล้านไร่ เพื่อลดผลผลิตข้าวทั้งนาปีและนาปรังจาก 30 ล้านตัน ไม่ให้เกิน 27 ล้านตัน พุดง่าย ๆ คือ ใช้นโยบายคุมกำเนิดไม่ให้ผลผลิตข้าวล้นตลาดเกินไป เพื่อไม่ให้พี่น้องชาวนาไทยต้องขายข้าวขาดทุนอย่างที่ผ่านมา

“แม่ลูกจันทร์” ไม่แน่ใจว่าปัญหาชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคา หรือทำนาขาดทุน เป็นเพราะผลผลิตข้าวมากเกินไปความต้องการของตลาด ? หรือเพราะถูกพ่อค้าข้าวเอารัดเอาเปรียบกดราคาข้าวชาวนา?? แต่เอาเถอะ ในเมื่อ พล.อ.ฉัตรชัย มั่นใจว่ามาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าวจาก 68 ล้านไร่ ให้เหลือ 55 ล้านไร่ จะทำให้ชาวนาไทยมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีละ 45,000 บาท เป็นปีละ 90,000 บาทต่อครัวเรือน

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่า ถ้าการลดพื้นที่ปลูกข้าวทำให้พี่น้องชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าจริงก็น่าชื่นใจ
กะแระไฉยร์ วิธีการลดพื้นที่ปลูกข้าวของ พล.อ.ฉัตรชัย ก็ตรงไปตรงมา คือรัฐบาลจะควักกระเป๋าจ้างชาวนา
“บางพื้นที่” ให้หยุดปลูกข้าวนาปรังในอัตรา 1,000 บาทต่อไร่ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวลดลงเห็นผลทันตา
คำถามก็คือ รัฐบาลจะจ้างชาวนาหยุดปลูกข้าวนาปรังปีนี้ปีเดียว? หรือจะจ้างเป็นประจำทุกปี?? เพราะถ้า
จ้างชาวนาหยุดทำนาปรังทุกปีก็เป็นภาระรายจ่ายก้อนโต แต่ถ้าจ้างชาวนาหยุดปลูกข้าวนาปรังปีเดียว แล้ว
ปีหน้าจะทำอย่างไรต่อไป?? ขอรบกวน พล.อ.ฉัตรชัย รมว.เกษตรฯ ได้โปรดชี้แจงให้ชัดเจน
ป.ล.นี้ไม่ใช่แกล้งถามเล่นๆ แต่ถามจริงๆ นะคุณโยม

"แม่ลูกจันทร์"

ผลถ่ายทอดความรู้...สู่แล้ง



นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ที่ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

การสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประเมินผล
เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม 484 ราย ในพื้นที่ 12 จังหวัด จากศูนย์เรียนรู้ฯ 17 แห่ง พบว่า โครงการ
อบรมถ่ายทอดความรู้ ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรร้อยละ 67.80 โดยทำให้มีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม
ครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 475 บาท ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง
ประชารัฐร้อยละ 14.06 ...ช่วยให้เกษตรกรมีแนวคิดในการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน
ร้อยละ 85.16...มีเกษตรกรได้นำแนวคิดนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วร้อยละ 65.85

สำหรับเป้าหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤติ
และสร้างโอกาสปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้าเกษตรกร พบว่าช่วยให้
เกษตรกรมีแนวคิดปรับโครงสร้างการผลิตจากกิจกรรมเดิมเป็นกิจกรรมใหม่ร้อยละ 75.41 มีแนวคิดเปลี่ยน
จากการทำนาเป็นปลูกพืชใช้น้ำน้อยร้อยละ 46.74 และมีเกษตรกรได้นำความรู้และแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ
แล้วร้อยละ 43.20 ส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติ เนื่องจากรอฤดูกาลผลิตและยังไม่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ วัสดุ
อุปกรณ์

นอกจากนี้ การถ่ายทอดความรู้ยังทำให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในบางแห่งมีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดร่วมกัน เช่น เลี้ยงไก่พื้นเมืองร่วมกันเพื่อเป็นอาชีพเสริม และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางเพื่อที่จะนำไปวางแผนในการรวมกลุ่มให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรภายในรุ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นายโอพาร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่หมั่นลงพื้นที่ด้วยการเยี่ยมเยียน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย

สี่-เล-เต